

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xây dựng Chương trình hành động về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”, như sau:

I- MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay.

2. Chỉ tiêu

- Hàng năm có trên 80% (đối với chi bộ cơ sở) và ít nhất 85% (đối với chi bộ trực thuộc), hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Có trên 95% đảng viên của chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 100% chi bộ giữ nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ; nội dung sinh hoạt đảm bảo, thiết thực; đảng viên tham gia dự sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 90%; mỗi đảng viên tham gia đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ ít nhất đạt 6 kỳ/năm. Sinh hoạt

chuyên đề đảm bảo đủ kỳ và nâng cao chất lượng nội dung của các chuyên đề theo hướng dẫn và phù hợp điều kiện của cơ quan, đơn vị.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy và đội ngũ đảng viên, thực hiện đúng quy định về nề nếp và nguyên tắc sinh hoạt chi bộ

Chi bộ phải đảm bảo sinh hoạt định kỳ một tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần; mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu thực hiện đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ. Chi ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị bố trí thời gian, công tác hợp lý để đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ.

Trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cần thực hiện đúng các nguyên tắc của tổ chức đảng, mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành để đảng viên phát huy vai trò, trí tuệ, thể hiện chính kiến và bộc lộ tâm tư, nguyện vọng của mình; tạo điều kiện để đảng viên được trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên. Chi ủy, chi bộ cần lắng nghe, tiếp thu những ý kiến chính đáng của đảng viên và quần chúng, tạo điều kiện cho đảng viên và quần chúng giám sát hoạt động của chi bộ, chi ủy.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề

Các cấp ủy đảng tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện sáng tạo, có hiệu quả chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Bí thư chi bộ cùng chi ủy cần chủ động chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, thông báo trước nội dung, địa điểm, thời gian để đảng viên tham gia và chuẩn bị ý kiến phát biểu.

Các đảng ủy làm tốt việc chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ trong đảng bộ mình cho phù hợp và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan giúp các chi bộ thực hiện tốt nội dung sinh hoạt. Mỗi đảng ủy chỉ đạo chăm điểm về sinh hoạt trong từng loại hình chi bộ; xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm tốt trong sinh hoạt chi bộ.

Các buổi sinh hoạt phải ghi biên bản thể hiện rõ nội dung sinh hoạt, nghị quyết được thể hiện bằng văn bản, lưu trữ tài liệu, hàng năm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện. Việc ra nghị quyết của chi bộ cần cụ thể, thiết thực, khả thi, không trùng lặp; nêu rõ nội dung, yêu cầu, biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành và phân công người thực hiện, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Định kỳ 06 tháng một lần, các đảng ủy cơ sở cần kiểm tra sinh hoạt chi bộ; nghe các chi bộ phản ánh tình hình và kiểm tra sổ biên bản, phân công cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ để rút kinh nghiệm, sau đó thông báo để các chi bộ nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau; thông báo đảng viên vắng sinh hoạt nhiều kỳ trong phạm vi tổ chức cơ sở đảng. Hằng năm, các chi, đảng bộ đưa nội dung đánh giá về hiệu quả của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

3. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đảm bảo tính thiết thực và phù hợp với đặc điểm tổ chức cơ sở đảng

Chi bộ, chi ủy thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công, kể cả đảng viên do cấp ủy cấp trên quản lý. Trong sinh hoạt chi bộ, bí thư, cấp ủy điều hành linh hoạt, làm tốt việc nêu vấn đề, gợi ý thảo luận, cung cấp thông tin, tình hình có liên quan đến các nội dung thảo luận, tổ chức việc thảo luận đúng trọng tâm, tổng hợp, kết luận chính xác các nội dung, các vấn đề mà chi bộ đã thảo luận.

Đối với sinh hoạt định kỳ: Kịp thời phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thời sự, chú trọng những vấn đề mới, những vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội để cung cấp những thông tin có định hướng cho đảng viên. Trao đổi những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, chính trị, xã hội... để đảng viên cập nhật và tiếp cận kiến thức về những vấn đề mới.

Căn cứ nghị quyết, kết luận của kỳ họp trước để kiểm điểm, đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên; mỗi kỳ sinh hoạt, đảng viên, chi bộ, cần quan tâm phát hiện hạn chế, khuyết điểm, biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống để kịp thời và thẳng thắn đấu tranh phê bình, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể, nhằm sớm ngăn ngừa những vi phạm có thể dẫn tới nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật; biểu dương những cấp ủy viên, đảng viên thực hiện tốt.

Đối với sinh hoạt chuyên đề: Ngay từ đầu năm, Chi ủy và Bí thư Chi bộ chủ động lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, phân công chuẩn bị kỹ nội dung trước khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Lựa chọn các chuyên đề cần sát thực, phù hợp chức năng nhiệm vụ của chi bộ, chức trách, nhiệm vụ và trình độ của đảng viên. Mỗi chuyên đề cần phân công những đảng viên am hiểu nội dung, có khả năng thuyết trình chuẩn bị, trình bày và hướng dẫn để đảng viên trao đổi, thảo luận. Chi ủy nghiên cứu kỹ nội dung chuyên đề đã chuẩn bị, định hướng đảng viên nêu ý kiến thảo luận những vấn đề có tác dụng điều chỉnh nhằm đạt hiệu quả công tác lãnh đạo của chi bộ. Hàng năm cần gợi mở, đề xuất các chuyên đề mà nhiều đảng viên quan tâm.

Ngoài các nội dung, hình thức nêu trên, các cấp ủy vận dụng sáng tạo các hình thức sinh hoạt khác, đồng thời tùy từng điều kiện để tổ chức sinh hoạt chính trị, tham quan, dã ngoại, giáo dục truyền thống... Chuyên đề sinh hoạt từng quý của các chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở), đảng ủy cơ sở gửi về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để nghiên cứu, phổ biến nhân rộng trong Đảng bộ Khối (trừ những nội dung thuộc chế độ bảo mật).

4. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy

Tập thể cấp ủy, trước hết là đồng chí Bí thư Chi bộ cần đầu tư thời gian, trí tuệ cho công tác xây dựng Đảng, nhất là đầu tư nghiên cứu nội dung, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Các cấp ủy đảng chú trọng kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên cấp mình bảo đảm số lượng, chất lượng; chi ủy, nhất là bí thư chi bộ có phẩm chất, năng lực, tín nhiệm, nhiệt tình với công tác xây dựng Đảng (chú trọng phẩm chất và năng lực điều hành, tổ chức thực hiện công việc), tiêu biểu cho chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy cơ sở chủ động bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn cho cấp ủy viên, chi ủy viên, thường xuyên cập nhật, thông tin những kiến thức mới cho chi ủy, chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực, khả năng cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ.

5. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy cơ sở tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và đánh giá việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề.

Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của các cấp ủy, qua kiểm tra, giám sát kịp thời rút kinh nghiệm để phát huy ưu điểm, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Khi phát hiện trường hợp cấp ủy, đảng viên vi phạm quy định của Đảng về chế độ sinh hoạt chi bộ, cấp ủy có thẩm quyền phải xử lý theo quy định và báo cáo cho cấp ủy cấp trên trực tiếp.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối phổ biến Chương trình hành động này đến chi bộ và đảng viên của chi, đảng bộ mình; căn cứ nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi, đảng bộ, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.

2. Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sơ kết hàng năm và tổng kết thực hiện vào Quý I/2025

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Các ban, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các ban của Đảng ủy Khối,
- Đoàn Khối,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ Khối,
- Website ĐUK,
- Lưu VP, BTC ĐUK.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ



Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa